

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การโรงแรม)

คาร์ล ฟิลิปป์ กราฟ ฟอน ฮาร์เดินแบร์ก



คาร์ล ฟิลิปป์ กราฟ ฟอน ฮาร์เดินแบร์ก เกิดเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๑ ที่ประเทศเยอรมนี อายุ ๖๐ ปี สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรด้านธุรกิจ จาก Dr.Buhmann Europe Academy ฮันโนเวอร์ เยอรมนี ประกาศนียบัตรด้านการบัญชี จาก Cornell University, Ithaca, New York ประกาศนียบัตรด้านการบริหารงานการจัดการเงินธุรกิจโรงแรม การวางแผนทางการเงินของฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทักษะการบริหารงานและการทำงานที่มีประสิทธิภาพจากมหาวิทยาลัย Cornell University, Ithaca, New York เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐

ประวัติการทำงาน

ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงอัญญาปุระเฮลท์ แอนด์ สपोर्टส์รีสอร์ท ภูเก็ต ผู้บริหารระดับสูงอัญญาปุระอินเตอร์เนชั่นแนล สิงคโปร์ เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทอัญญาปุระ อินเทเกรทีฟ เฮลท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ประธานฝ่ายบริหารโรงเรียนนานาชาติ ยูดับเบิลยูซี ประเทศไทย กรรมการผู้จัดการโรงเรียนเยาววิทย์ กะปง

ผลงานทางสังคม

เป็นผู้บริหารระดับสูงอัญญาปุระ รีสอร์ทสุขภาพและกีฬา ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สถานที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคน ที่มุ่งเสริมสร้างสมดุลในการใช้ชีวิต และยังได้รับความไว้วางใจจากนักกีฬาทุกระดับในการเป็นสถานที่ฝึกซ้อมเพื่อการแข่งขันระดับโลกด้วยอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก

ที่ครบครัน อีกทั้งยังได้รับความสนใจจากผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของสุขภาพ และต้องการฟื้นฟูสุขภาพอนามัย อันจะช่วยเสริมสร้างร่างกายและจิตใจ มีสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านสุขภาพและการพักผ่อนที่ครบครัน ไม่ว่าจะเป็นห้องพัก ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ ศูนย์สุขภาพครบวงจร คลินิกเพื่อสุขภาพที่ดำเนินการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่ทันสมัยแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต

และดำรงตำแหน่งประธานฝ่ายบริหารโรงเรียนนานาชาติ United World College ประเทศไทย ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำหลักสูตรไอบี (International Baccalaureate) ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ ๕๐๐ คน อายุตั้งแต่ ๑๘ เดือน จนถึง ๑๘ ปี โดยทางโรงเรียนได้รวมทักษะการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมตลอดจน การฝึกสติไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน ทั้งรูปแบบการเรียนรู้จากประสบการณ์และการเรียนรู้ด้วยการ บริการสังคม ซึ่งถือว่าเป็นองค์กรที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติถึง ๖๕ ประเทศ แต่ทุ่มเทให้กับพันธกิจ หลักสิ่งเดียวกันคือเป็นสถาบันทางการศึกษาที่แสดงออกถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยไม่คำนึงถึง เชื้อชาติ และวัฒนธรรม เพื่อถึงความสงบสุข และเดินหน้าไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต โรงเรียนนานาชาติ United World College ประเทศไทย ได้ตระหนักถึงศักยภาพสูงสุดของมนุษย์ ปลุกฝังความสุขที่แท้จริง และสอนให้ปฏิบัติตนอย่างมีสติ ด้วยความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

รวมทั้งก่อตั้งโรงเรียนเยาววิทย์ที่มุ่งสร้างความแตกต่างเชิงบวกในการดำเนินชีวิตของเด็กๆ และชุมชน อีกทั้งช่วยพัฒนาโครงการที่สำคัญต่างๆ ของอำเภอ และจังหวัด ที่ผ่านมาจากคณะผู้บริหารโรงเรียน ได้วางแผนการสร้างหอพักโรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวและบริการ และศูนย์การเรียนรู้ ด้านการเกษตร อย่างเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อสร้างความมั่นใจ และความน่าเชื่อถือแก่คนในชุมชน และโรงเรียน เยาววิทย์ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการบริหารกับอาเซียนการบริการ (MOU) ซึ่งเรียกว่า “Yaowawit-Pre-Vocational-Hospitality-Education-Academy” เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตร เตรียมอาชีพศึกษากับหน่วยงานพันธมิตร ซึ่งได้แก่ โรงแรมในเครือมารีออท และสำนักงานคณะกรรมการ อาชีวศึกษา (OVEC) โดยวิทยาลัยเทคนิคพังงา ซึ่งถือเป็นหลักสูตรแรกของระบบอาชีวศึกษาที่เคยมีมา ขณะนี้ได้เปิดสอนมากกว่า ๓ ปี และประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ในปี พ.ศ.๒๕๖๐ ได้มีการลงนาม ในบันทึกความร่วมมือด้านการเกษตรกรรม (MOU) ซึ่งเรียกว่า “Yaowawit Pre-Vocational-Agricultur e-Academy” ระหว่าง โรงเรียนเยาววิทย์ และสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาโดยวิทยาลัยการเกษตร และเทคโนโลยีพังงา

ในเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ.๒๕๖๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จ เยี่ยมชมโรงเรียนเยาววิทย์ เป็นครั้งที่ ๔ นับตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนปี พ.ศ.๒๕๔๘ และทรงเป็นองค์ประธาน เปิดศูนย์การเรียนรู้ Yaowawit-Pre-Vocational- Academy”

ความร่วมมือให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ให้การสนับสนุนข้อมูลและสถานที่สำหรับสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการทำงานและเรียนรู้ ระบบการทำงานเพื่อสามารถนำไปพัฒนาตนเองได้ในอนาคต

จากความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพ จากการใช้ความรู้ ความสามารถ และมีผลงานเป็นที่ยอมรับ และมุ่งมั่นทำคุณประโยชน์เพื่อพัฒนาสังคมเสมอมา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็น สมควรมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การโรงแรม) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป